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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกา 

สมัยสามัญสมัยแรกคร้ังที่  2  วันที่ 25 พ.ค. 2554  
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกา 

...................................... 
ผูเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1. นายกมล  เกตุมัก ประธานสภาเทศบาลฯ กมล  เกตุมัก  
2. นายยงยุทธ  ไชยยา เลขาสภาฯ ยงยุทธ  ไชยยา  
3. นางชุติกาญจน  เช้ือพรรณงาม รองประธานสภาเทศบาลฯ ชุติกาญจน  เช้ือพรรณงาม  
4. นางบุญปน  เงินเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา นางบุญปน  เงินเย็น  
5 นายประดิษฐ  วงศชางเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา นายประดิษฐ  วงศชางเงิน  
6 นายสวัสดิ์  ศรีใจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา สวัสดิ์  ศรีใจ  
7 นายชวน  วงศมูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา ชวน  วงศมูล  
8 นายเพ่ิมศักดิ์  สุนทรนาค สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา เพ่ิมศักดิ์  สุนทรนาค  
9 นายอนุทิน  หม่ันงาน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา อนุทิน  หม่ันงาน  
10 นายพยนต  หาญสุนันทนนท สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา พยนต  หาญสุนันทนนท  
11 นางศรีวรรณ  เขื่อนคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา ศรีวรรณ  เขื่อนคํา  
12 นายประสิทธ์ิ  ปงเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา ประสิทธ์ิ  ปงเมือง   

 
 
ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายเสนห  กันทะวัง นายกเทศมนตรี ฯ  เสนห  กันทะวัง  
2 นายทวีสิทธ์ิ  งานด ี รองนายกเทศมนตรีฯ ทวีสิทธ์ิ  งานด ี  
3 นายอารัญ ปงเมือง หัวหนาสาธารณสุข ส่ิงแวดลอม อารัญ ปงเมือง  
4 นายชัยณรงค  วงศประสิทธ์ิ เจาหนาท่ีวิเคราะหแผน ฯ  ชัยณรงค  วงศประสิทธ์ิ  
5 นายญาณวุฒิ  เงินเย็น รองนายก ฯ  ญาณวุฒิ  เงินเย็น  
6 นายนิตย  ศรีพรม นิติกร ฯ  นิตย  ศรีพรหม  
7 นางพรทิวา  ใหมคําแปง หัวหนาสํานักงานปลัด ฯ  พรทิวา  ใหมคําแปง  
8 นางกิ่งแกว  วงศประสิทธ์ิ หัวหนากองคลัง ฯ  กิ่งแกว  วงศประสิทธ์ิ  
9 สตท. เอกชัย รัศมี ปลัด ฯ  เอกชัย รัศมี  
10 นายประสงค  สุภาษ ี หัวหนากองชาง ฯ  ประสงค  สุภาษ ี  
11 นายบรรจง  วงศษา เทศบาลแมกา  บรรจง  วงศษา  
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ประชาชนผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู ลายมือชื่อ หมาย
เหต ุ

1 นายทองเหรียญ  ไชยบุตร ผูใหญบานหมูท่ี 4 ทองเหรียญ  ไชยบุตร  
2 นายอนุสิทธ์ิ  สมปาน ผูใหญบานหมู 9  อนุสิทธ์ิ  สมปาน  
3 นายวันดี  ขัตธิ ผูใหญบานหมูท่ี 7  วันดี  ขัตธิ  
4 นายนิรมิต  วงศขัติย ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี  6  นิรมิต  วงศขัติย  
5 นายสาธิต  เงินเย็น ผูใหญบานหมูท่ี 2 สาธิต  เงินเย็น  
6 นายเท่ียง  ใฝจิต ผูชวยผูใหญบานหมู 1 เท่ียง  ใฝจิต  
7 นายปรีชาญ  คําปนไชย ผอ.โรงเรียนโทกหวาก ปรีชาญ  คําปนไชย  
8 นายวิชา พุมศฤงคาร ผ.อ รร. แมต๋ําบุญโยง วิชา พุมศฤงคาร  
9 นายสิทธิศักดิ์  เครืออินทร ผูใหญบานหมูท่ี 12 สิทธิศักดิ์  เครืออินทร  
10 นายธงชัย    สุภาวะ ผูชวยผูใหญบานหมู  14 บุปผา  ชาลี    
11 นายวิเชียร  ฟูเช้ือ  ผูใหญบานหมู  11 วิเชียร  ฟูเช้ือ  
12 นายปริยัติ  สุวรรณ ผูใหญบานหมูท่ี 10 ปริยัติ  สุวรรณ  
13 นายสวาท  จันตะสาร ผอ.โรงเรียนบานหวยเคียน สวาท  จันตะสาร  
14 นายวิเชียร  อดิศัยสกุล กํานันตําบลแมกา  วิเชียร  อดิศัยสกุล  
15 นายเกษม  อุนเรือน ผูชวยผูใหญบาน หมู 6  เกษม  อุนเรือน  
16 นางสุพรรณี  เจียมทวีผล ผูชวยผูใหญบานหมู 17 พรรณี  เจียมทวีผล  
17 นางกัญญาพัชณ  ระไว ผูใหญบานหมู 3  กัญญาพัชณ  ระไว  

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

ประชุมสมัยสามัญคร้ังแรกสมัยที่  2 วันที่ 25 พ.ค. 2554 
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลแมกา   

------------------- 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  
นายยงยุทธ  ไชยยา    ตรวจสอบรายช่ือและจํานวนสมาชิกสภา ฯ ท่ีเขารวมประชุม  
เลขานุการสภา ฯ   เม่ือครบองคประชุมไดเรียกสมาชิกสภา ฯ เขาประจําท่ีประชุม และเชิญ 

ประธานสภา ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพ่ือทําหนาท่ีประธานท่ี 
ประชุมสภา ฯ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

นายกมล  เกตุมัก   กลาวทักทายท่ีประชุมผูบริหาร สมาชิกสภาฯทุกทาน ผูนําทองถ่ิน  
ประธานสภา ฯ    กลาวเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 1 แจงใหทราบ  

-การเขารวมประชุมสภาของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ 2547 หมวด 9 เรื่อง การรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอย และ ความสงบ  

ท่ีประชุม   รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 นายกมล  เกตุมัก  กลาวขอเชิญเลขาการสภาฯ ทบทวนรายละเอียดการประชุมสมัยสามัญ
ประธานสภา ฯ    เม่ือวันท่ี  28 ก.พ. 2554 ครั้งแรกใหท่ีประชุมรับทราบ  
นายยงยุทธ  ไชยยา  กลาวสวัสดีตอท่ีประชุม คณะผูบริหาร เม่ือทานสมาชิกสภา ฯ ไดอาน
เลขานุการสภา ฯ   และทบทวนรายละเอียดของการประชุมสภาฯ สมัยสามัญครั้งแรก เม่ือ 

วันท่ี  28 ก.พ.  2554 ตามท่ีไดสําเนาบันทึกการประชุมดังกลาวแจกจายไป
แลว ท่ีประชุมรับทราบ และไมมีการแกไข 

นายกมล  เกตุมัก   ตามท่ีเลขานุการไดทบทวนรายละเอียดใหทานสมาชิกสภา ฯ ไดรับทราบ 
ประธานสภา ฯ  และไมมีการแกไขรายละเอียดของท่ีประชุมสภา ฯ ลงมติเพ่ือรับรองผลการ

ประชุมสภา ฯ ครั้งท่ีผานมาดวย ผูใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น  
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบจํานวน 11 เสียง  เปนเอกฉันท  
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพ่ือพิจารณา  
    3.1  ญัตติขอความเห็นชอบการอุทิศท่ีดินใหแกเทศบาล ฯ โดยมีเง่ือนไข 
นายกมล  เกตุมัก ขอเรียนเชิญทางฝายบริหารมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมไดพิจารณาเรือ่ง 
ประธานสภา ฯ การอุทิศท่ีดินใหแกเทศบาล ฯ โดยมีเง่ือนไข  
นายเสนห  กันทะวัง กลาวทักทายท่ีประชุม ทานประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และทานผูนํา 
นายกเทศมนตรี ฯ  ทุกทานจากการท่ีทางฝายบริหารไดดําเนินการสรรหาแหลงน้ําเพ่ือการ

อุปโภค และบริโภค ในครั้งแรกเราจะใชท่ีอางเก็บน้ําแมต๋ํา แตทางกลุมผูใช
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น้ําไมอนุญาตใหใช ก็เลยยุติการใชนําจากแหลงดังกลาว และขณะนี้ไดหา
แหลงน้ําใหม คือ หวยจําปาตอง  ในพ้ืนท่ีหมูท่ี  7 บานบัว และใชพ้ืนท่ีของ
ผูใหญบานหมูท่ี  7 นายวันดี ขัติธิ  โดยอาศัยอํานาจของนายก ฯ ไดทําการ
ขุดบอกวาง 60 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 4 เมตร โดยประมาณ ซ่ึงสามารถรับ
น้ําได 19,200 ลูกบาศกเมตร และไดใหกรมทรัพยากรน้ําจังหวัดลําปางเขา
ไปรวมกับทางประธานสภา ฯ ในการตรวจสอบดูแหลงน้ํา พบวามีน้ําไหล
ประมาณ  300 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง พรอมท่ีจะเปนแหลงผลิตน้ําประปาได  

สตท.เอกชัย  รัศมี  กลาวทักทายท่ีประชุม สวัสดีทานประธานสภา ฯ ฝายบริหาร ผูนําทุก 
ปลัดเทศบาล ฯ  และแขกผูมีเกียรติท่ีเคารพในหองประชุมนี้  ในเรื่องการผลิตน้ําดิบ จากอาง

เก็บน้ําแมต๋ํา แตติดขัดจากกลุมผูใชน้ํา ทางผูบริหารคิดวาเราควรหาแหลง
น้ําของเราเองจากการขดุบอน้ําท่ีบานบัว โดยนําเรื่องขอใหสภา ฯ พิจารณา
เปนขั้นตอน โดยมีคนอุทิศท่ีดินครั้งแรก โดยไมมีเง่ือนไขจํานวน 2 ไร และ
ผูใหญบานวันดี 5 ไร รวม 7 ไร โดยใชงบกลางของเทศบาล อาศัยอํานาจ
ของนายก ฯ ขุดเก็บน้ําไวใช 

นายทวีสิทธ งานด ี กลาวทักทายท่ีประชุม สวัสดีทานประธานสภา ฯ ฝายบริหาร ผูนําทุก 
รองนายก ฯ  ทานและแขกผูมีเกียรติท่ีเคารพในหองประชุมนี ้ขอช้ีแจงเพ่ิมเติมในเรื่อง

ตามหลักวิชาการ การไหลของน้ําจากการคํานวณกําลังการผลิต 15 ป ภาย
หนาปริมาณของน้ําไหล 300 ลูกบาศกเซนติเมตร/ช่ัวโมง จากวิชาการ หาก
ประชากรใชน้ําโดยประมาณ 200 ลิตร/คน/วัน รวม 1 วัน ใช 3,900 ลบ.ซม. 
แตน้ําจากบออกรูไหลลงสูอางขุดของเทศบาล 7,200 ลบ.ซม. ตอ ช่ัวโมง ก็
สามารถบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง คิดวาพอเพียงตอการใชแนนอน   

นายเสนห  กันทะวัง ในกรณีกลาวโดยสรุปวันนี้ ทางฝายบริหารมาขออนุมัติจากสภา ฯ ท้ัง 
นายกเทศมนตรี ฯ  เรื่องการมอบท่ีดิน โดยมีเง่ือนไข และ 3.2 เรื่องการขอความเปนชอบเปน

สถานท่ีกอสรางโครงการระบบประปา 
นายอนุทิน  หม่ันงาน กลาวทักทายท่ีประชุม สวัสดีทานประธานสภา ฯ ฝายบริหาร ผูนําทุก 
สมาชิกสภา ฯ  ทานและแขกผูมีเกียรติท่ีเคารพในหองประชุมนี ้ ผมเห็นดวย ผมมีโอกาส

ไปดูการไหลของน้ํา หากประปาภูมิภาค น้ําไมพอ น้ําไมไหล การติดตั้งก็
ราคาแพง น้ําประปาสวนภูมิภาคมีสารทําใหเกิดมะเร็ง (คลอรีน)  หากได
แหงน้ําท่ีบานบัว ก็จะเปนการดีท่ีสุด 

นายประสิทธ์ิ  ปงเมือง กลาวทักทายท่ีประชุม สวัสดีทานประธานสภา ฯ ฝายบริหาร ผูนําทุก 
สมาชิกสภา ฯ  ทานและแขกผูมีเกียรติท่ีเคารพในหองประชุมนี ้ เรื่องการอุทิศท่ีดิน ผม

ขอขอบคุณมาก หากไมมีเง่ือนไข แตกรณีมีเง่ือนไขจากคาน้ําท่ีลูกบาศกละ 
50 สตางค ผมคิดวา กรณีเอกสารสิทธ์ิของนายเวศน ไชยกันทา  โดยมี
เง่ือนไขจากการเก็บคาน้ํา หนวยละ  50 สตางค แตเอกสารสิทธ์ิ  เปนของ
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นายอาย  ไชยกันทา  มีพอนองหลายคน หากมีปญหาทางเทศบาลใน
อนาคต ก็จะมีปญหา อีกอยางการทําประชาคม ยังไมทําครบท้ัง 18 หมูบาน 
และอีกประการ งบประมาณก็เปนเงินกูตั้ง 85 ลานบาท  

นางชุติกาญจน  เช้ือพรรณงาม กลาวทักทายท่ีประชุม สวัสดีทานประธานสภา ฯ ฝายบริหาร ผูนําทุก 
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 ทานและแขกผูมีเกียรติท่ีเคารพในหองประชุมนี้ ประเด็นการพิจารณา 

การบริจาคท่ีดินแบบมีเง่ือนไข แตในสัญญาไมไดตกลงกันในเรื่องของเวลา 
ขอเรียนช้ีแจงในท่ีประชุม 

นายพยนต  หาญสุนนัทนนท กลาวทักทายท่ีประชุม สวัสดีทานประธานสภา ฯ ฝายบริหาร ผูนําทุก 
สมาชิกสภา ฯ    ทานและแขกผูมีเกียรติท่ีเคารพในหองประชุมนีก้รณีการอุทิศท่ีดินและ 

การขอเปล่ียนสถานท่ีกอสรางโครงการผลิตและจายน้ําสะอาด ในกรณีการ
อุทิศท่ีดินใหราชการโดยไมปรากฏหลักฐานขอโตแยงนั้น  การทํานิติกรรม
ทําไดยาก หมู 7 ไดอนุญาตหรือไม หากมีความผิดพลาดเรื่องการทํานิติ
กรรมเม่ือผานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ ทุกทานก็จะมีความผิดไปดวย ผม
ขอขอบคุณเจาของท่ีดิน และควรทําใบประกาศเกียรติคุณใหท้ัง  3 ทานดวย 
ในสวนกรณีการทําประปาของตําบล  ผมไดคุยกับทานผูวาราชการจังหวัด
อยางไมเปนทางการท่ีงานเล้ียง โดยระบบการทําประปาของหมูบานเรา 
ทานผูวายังไมอนุญาต และยังไมเซ็น เนื่องจากยังไมไดทําการประมูลแบบ 
E – OPTION  และขอใหทบทวนใหมดวย และควรจะทําประชาคมหมูบาน
ใหมดวย  เราควรทํางานดวยเหตุและผลจึงขอช้ีแจง  

นายอนุทิน  หม่ันงาน  ในเรื่องของน้ําพ่ีนองในตําบลแมกามีความตองการ โดยเฉพาะบานแมต๋ํา
สมาชิกสภา ฯ    บุญโยงหมู  11  
นางบุญปน  เงินเย็น  กลาวทักทายท่ีประชุม สวัสดีทานประธานสภา ฯ ฝายบริหาร ผูนําทุก 
สมาชิกสภา ฯ    ทานและแขกผูมีเกียรติท่ีเคารพในหองประชุมนี้ กรณีการมอบท่ีดินเพ่ือ 

สรางระบบประปาในอดีต ดิฉันเคยมอบท่ีดินใหหมู 2 มาแลวถูกตอง  
สําหรับการมอบท่ีดินแบบมีเง่ือนไขของบานบัว คงจะไมมีปญหา 

นายประดิษฐ  วงศชางเงิน กลาวทักทายท่ีประชุม สวัสดีทานประธานสภา ฯ ฝายบริหาร ผูนําทุก 
สมาชิกสภา ฯ เขต 2 ทานและแขกผูมีเกียรติท่ีเคารพในหองประชุมนี้ กรณีท่ีดินไมมีเอกสารสิทธ์ิ 

แตยังมาขอคาน้ําจากการผลิตน้ําประปา คงไมถูกตอง ในสวนพ้ืนท่ีของนาย
นิเวศน  ในใบครอบครองท่ีดินเปนช่ือของนายอาย ไชยกันทา และคงตอง
ใหญาติพ่ีนองอนุญาตใหถูกตองเสียกอน จึงจะนํามาอุทิศใหเทศบาลได อีก
ประการไดทําประชาคมเรื่องดังกลาวของบานบัวแลวหรือไม ในกรณีการ
จัดเก็บคาน้ํา หมู 10 และหมู 1 การเก็บคาน้ําประปาคิดเพียงลูกบาศกเมตร
และ 2 บาท ขอช้ีแจง 
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นายสวัสดิ์  ศรีใจ กลาวทักทายท่ีประชุม สวัสดีทานประธานสภา ฯ ฝายบริหาร ผูนําทุก 
สมาชิกสภา ฯ  ทานและแขกผูมีเกียรติท่ีเคารพในหองประชุมนี้ การทําระบบน้ําประปา 

หากเรากูเงินมา 85 ลานบาท การพัฒนาจะลําบากในภายภาคหนา การ
พัฒนาถนนหนทางชาวบานยังตองการอยู บางหมูบาน การประชาคมเรื่อง
น้ําประปายังอยูอันดับท่ี  3 

นายเสนห  กันทะวัง ผมขอใหนิติกรตอบขอซักถามในกรณีการอุทิศท่ีดินดังกลาวตอท่ีประ 
นายกเทศมนตรี ฯ  ชุมสภาเทศบาล ฯ  
นายนิตย  ศรีพรม กลาวทักทายท่ีประชุม สวัสดีทานประธานสภา ฯ ฝายบริหาร ผูนําทุก 
นิติกร ฯ  ทานและแขกผูมีเกียรติท่ีเคารพในหองประชุมนี้ ในเรื่องการมอบท่ีดินท่ีมี

เอกสารสิทธ์ิมีอยูดังนี้   
 - กรณีท่ีดินท่ีเปนโฉนด    การครอบครองท่ีดิน   สิทธิครอบครองท่ีดิน   

ท่ีดินวางเปลาผูใดครอบครองอยูถือวาเปนสิทธ์ิของผูนั้น ในกรณีของเรามี
เอกสารสิทธ์ิท่ีเปนการครอบครองท่ีดินนาจะทําได 

สตท.เอกชัย  รัศมี ผมของช้ีแจงเพ่ิมเติมและกลายืนยันคงไมมีปญหา กลาวคืออยูท่ีการ 
ปลัดเทศบาล ฯ  แสดงออกและเจตนาของผูบริจาคของนายนิเวศน  ไชยกันทา ยิ่งผมเปน

ปลัด ฯ เปนขาราชการ ก็ตองผิดดวยขอใหเขาใจตรงกันในการแกไขปญหา
ในเรื่องน้ําของตําบลเราครับ 

นายชวน  วงศมูล กลาวทักทายท่ีประชุม สวัสดีทานประธานสภา ฯ ฝายบริหาร ผูนําทุก 
สมาชิกสภา ฯ  ทานและแขกผูมีเกียรติท่ีเคารพในหองประชุมนี้ผมคิดวาเราควรหาขอยุติใน

เรื่องการมอบท่ีดิน และควรลงมติไดแลว 
นายพยนต  หาญสุนันทนนท ผมอยากเรียนท่ีประชุมวา  เราควรจะมาคุยกันนอกรอบทําโครงการให 
สมาชิกสภา ฯ  ชัดเจนท้ังเรื่องแหลงน้ําและการสรางระบบประปา แลวคอยมาเปดสมัย

วิสามัญอีกครั้ง   
นายเสนห  กันทะวัง กรณีการกลับไปทบทวนใหมของโครงการ ฯ คงไมถูกตองนัก เพราะ 
นายกเทศมนตรี ฯ โครงการไดผานสภา ฯ ไปแลว ทางผูบริหารควรจะตองดําเนินการตอไป 
นายกมล  เกตุมัก เม่ือไมมีผูใดจะอภิปราย ผมขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา 
ประธานสภา ฯ  ไดโปรดยกมือเพ่ือ ขอความเห็นชอบตามท่ีทางฝายบริหารในประเด็นญัตติ

พิจารณาขอความเห็นชอบการอุทิศท่ีดินใหกับทางเทศบาลโดยมีเง่ือนไข
โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  จํานวน  3  เสียง  
 มีมติไมเห็นชอบ  จํานวน  7  เสียง (เปนเอกฉันท)  
 งดออกเสียง  จํานวน 2 เสียง  
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นายกมล  เกตุมัก เรื่องเพ่ือพิจารณา 3.2 เรื่อง  ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบเปล่ียน 
ประธานสภา ฯ  สถานท่ีกอสรางโครงการกอสรางระบบผลิตและจายประปาน้ําสะอาด

ตําบลแมกา ขนาด 300 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง  จากแหลงน้ําดิบอางเก็บน้ํา
แมต๋ํา เปนปาจําปาตอง  บานบัวหมู 7 ตําบลแมกา อําเภอเมืองพะเยา  ผูใด
จะอภิปรายขอเชิญครับ  

นายเพ่ิมศักดิ์  สุนทรนาค กลาวทักทายท่ีประชุม สวัสดีทานประธานสภา ฯ ฝายบริหาร ผูนําทุก 
สมาชิกสภา ฯ  ทานและแขกผูมีเกียรติท่ีเคารพในหองประชุมนี้ กรณีอางเก็บน้ําท่ีเปน

แหลงผลิตน้ําประปาไดผานสภา ฯ มาแลว แตในสวนนี้การสรางระบบ
ประปาท้ัง  18 หมูบาน เราควรจะมาคุยกันในเรื่องการผลิตน้ําดื่มประปาจาก
หวยจําปาตองหมู  7 บานบัว ผมคิดวาเราควรหาชองทางใหรัดกุม เนื่องจาก
ตองใชงบประมาณจํานวนมากถึง 85 ลานบาท เรานาจะหาวิธีอ่ืน โดยการ
แกปญหาไปทีละหมูบานท่ีใชงบประมาณเพียงนิดเดียว  หรือจะตอยอดจาก
การประปาสวนภูมิภาคก็ได และประหยัดดวยขอช้ีแจงครับ  

นายกมล เกตุมัก เม่ือไมมีผูใดจะอภิปรายในญัตตพิิจารณาขอความเห็นชอบเปล่ียน 
ประธานสภา ฯ  สถานท่ีกอสรางโครงการกอสรางระบบผลิตและจายประปาน้ําสะอาด

ตําบลแมกา ขนาด 300 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง  จากแหลงน้ําดิบอางเก็บน้ํา
แมต๋ํา เปนปาจําปาตอง  บานบัวหมู 7 ตําบลแมกา อําเภอเมืองพะเยา ขอเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา ใหความเห็นชอบโปรดยกมือ  

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  จํานวน  3  เสียง  
 มีมติไมเห็นชอบ  จํานวน  7  เสียง (เปนเอกฉันท)  
 งดออกเสียง  จํานวน 2 เสียง  
นายกมล  เกตุมัก เรื่องเพ่ือพิจารณา 3.3 ญัตติพิจารณาอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภา ฯ  งบประมาณรายจาย พ.ศ.  2554  
  3.3.1 กองชาง หมวดคาครุภัณฑท่ีดินส่ิงกอสราง หนา  72 ขอ 6 แกไข

เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงจุดท่ีตั้งโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผเดิม
ถนนสายท่ี  1 ซอย  3 แกไขเปนถนนสายท่ี 1 ซอย 6 ขอเชิญฝายรับผิดชอบ
ช้ีแจง 

นายประสงค  สุภาษ ี ผมขอช้ีแจงตามเอกสารท่ีแจกใหไปแลว ขอแกไขจากซอย 3 แกไขเปน 
หัวหนาฝายชางเทศบาล ฯ  ถนนสายท่ี  1 ซอย 6  
นายกมล  เกตุมัก เม่ือไมมีผูใดจะอภิปรายขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา ไดโปรด 
ประธานสภา ฯ  ใหความเห็นชอบ โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  จํานวน 12  เสียง (เปนเอกฉันท)  
 มีมติไมเห็นชอบ จํานวน 0 เสียง  
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นายกมล  เกตุมัก วาระท่ี  3.3.2  ฝายสาธารณะสุขและส่ิงแวดลอม หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน 
ประธานสภา ฯ  ส่ิงกอสราง  คาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑการเกษตร 

รายการเครื่องพนยา แกไขเปล่ียนแปลงคุณลักษณะเฉพาะเปนเครื่องพนยา
แบบใชแรงดันของเหลว ชนิดตั้งพ้ืน ขนาด 3.5 แรงมา ราคา 15,000 บาท 
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ ป พ.ศ.  2554  

นายกมล  เกตุมัก เม่ือไมมีผูใดจะอภิปรายในญัตติ 3.3.2 แกไขเปล่ียนแปลงเครื่องพนยา ขอ 
ประธานสภา ฯ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา ไดโปรดใหความเห็นชอบ โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  จํานวน 12  เสียง (เปนเอกฉันท)  
 มีมติไมเห็นชอบ จํานวน 0 เสียง  
นายกมล  เกตุมัก 3.4  ญัตติพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป  2554 ดังนี้  
ประธานสภา ฯ          3.4.1  สํานักปลัดโอนลดหมวดคาวัสดุ รายการคาวัสดุสํานักงาน 26,450  

บาท ตั้งเปนรายการใหม สํานักปลัด หมวด คาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
จํานวน  26,450 บาท ประเภทครุภัณฑสํานักงานรายการแผงกั้นหองดวย 
ขาพเจา  นายเสนห  กันทะวัง  นายกเทศมนตรีตําบลแมกา  มีความ 
ประสงคขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554    เพื่อตั้งจายเปนรายการใหมใน 
การดําเนินงาน   ดังนี ้

                 1.   โอนลด 
                                  หนวยงาน  สํานักปลัดเทศบาล   

         แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
         งาน           งานบริหารงานทั่วไป  (00111) 
         หมวด        คาวัสด ุ
        รายการ      คาวัสดุสํานักงาน  26,450 บาท 

2.   โอนตั้งจายเปนรายการใหม 
หนวยงาน  สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

         งาน          บริหารทั่วไป    (00111) 
หมวด   คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง   เปนเงิน  26,450  บาท                                                                                                                                           

2.1  ประเภท    ครุภัณฑสํานักงาน รายการแผงกั้นหอง รายละเอียดดังนี ้
 1. กระจก/อลูมิเนียมสีน้ําตาล กรุพรมสีน้ําเงิน 2 ดาน ขนาด 100 ซม.* 150 ซม.  

   จํานวน 5 ชุดๆ ละ 3,850 บาท รวมเงิน 19,250 บาท 
 2. กระจก/อลูมิเนียมสีน้ําตาล กรุพรมสีน้ําเงิน 2 ดาน ขนาด 90 ซม. * 150 ซม.  
                จํานวน 1 ชุด ๆ ละ  3,700 บาท 
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 3. กระจก/อลูมิเนียมสีน้ําตาล กรุพรมสีน้ําเงิน 2 ดาน ขนาด 80 ซม.* 150 ซม.  
                จํานวน 1 ชุด ๆ ละ  3,500 บาท 

รวมจํานวนเงิน 26,450 บาท 

เหตุผล  และความจําเปนในการโอนเงินงบประมาณ   
เนื่องจากเทศบาลตําบลแมกา มีความประสงคจางเหมาจัดทําแผงกั้นหองสําหรับหอง

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล จึงจําเปนตองโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด
ครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  

      ดังนั้น   เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ 
องคปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  ขอ  27  กําหนดวา การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ 
ท่ีดินและส่ิงกอสราง   ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปน 
อํานาจ  อนุมัติของสภาทองถ่ิน  ในการนี้  เทศบาลตําบลแมกา จึงเสนอขอรับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจายกรณีดังกลาว 
นายกมล  เกตุมัก เม่ือไมมีผูใดจะอภิปรายในญัตติ 3.4.1  สํานักปลัดโอนลดหมวดคาวัสดุ  
ประธานสภา ฯ  รายการคาวัสดสํุานักงาน 26,450 บาท ตั้งเปนรายการใหม สํานักปลัด 

หมวด คาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสรางจํานวน  26,450 บาท ประเภท
ครุภัณฑสํานักงานรายการแผงกั้นหองเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา 
ไดโปรดใหความเห็นชอบ โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  จํานวน 12  เสียง (เปนเอกฉันท)  
 มีมติไมเห็นชอบ จํานวน 0 เสียง  
นายกมล  เกตุมัก 3.4.2  สํานักปลัดโอนลด  หมวด คาวัสดุรายการวัสดุสํานักงาน  
ประธานสภา ฯ  20,400 บาท โอนไปตั้งเปนรายการใหม สํานักปลัด หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน

และส่ิงกอสรางจํานวน  20,400 บาท ประเภทงานบานงานครัว ดังนี้   
1. เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 1 ชุด 9,500 บาท ตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑป พ.ศ.  2554  
2. เครื่องตัดหญาแบบเข็น จํานวน  1  ชุด  10,900 บาท ตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑป พ.ศ.  2554  
ดวยขาพเจา  นายเสนห  กันทะวัง  นายกเทศมนตรีตําบลแมกา  มีความประสงคขออนุมัต ิ

โอนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554    เพื่อตั้งจายเปน
รายการใหมในการดําเนินงาน   ดังนี ้
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              1.   โอนลด 
                               หนวยงาน  สํานักปลัดเทศบาล   

      แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
      งาน           งานบริหารงานทั่วไป  (00111) 
      หมวด        คาวัสดุ 
      รายการ      คาวัสดุสํานักงาน  20,400 บาท 
 
2.   โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

หนวยงาน  สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 

      งาน          บริหารทั่วไป    (00111) 
             หมวด        คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง                เปนเงิน  20,400  บาท                                                                   

       2.1  ประเภท    ครุภัณฑงานบานงานครัว ดังนี ้
2.1.1 เคร่ืองตัดหญา  แบบขอแข็ง  จํานวน 1 ชุดๆ ละ 9,500 บาท ตามราคา
มาตรฐาน 
        ครุภัณฑ 
1.1.2 เคร่ืองตัดหญา แบบเข็น  จํานวน 1 ชุดๆ ละ 10,900 บาท ตามราคา

มาตรฐาน 
ครุภัณฑ 
รวมจํานวนเงิน 20,400 บาท 

เหตุผล  และความจําเปนในการโอนเงินงบประมาณ   
เนื่องจากเทศบาลตําบลแมกา มีความประสงคจัดซื้อเคร่ืองตัดหญาไวใชประโยชนใน

สํานักงานเทศบาลตําบลแมกา จึงจําเปนตองโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด
ครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  

      ดังนั้น   เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ 
3. องคปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  ขอ  27  กําหนดวา การโอนเงิน

งบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง   ที่ทําให
ลักษณะ  ปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
ใหเปนอํานาจ  อนุมัติของสภาทองถิ่น  ในการนี้  เทศบาลตําบลแมกา 
จึงเสนอขอรับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายกรณีดังกลาว  
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นายกมล  เกตุมัก เม่ือไมมีผูใดจะอภิปรายในญัตติ 3.4.2  สํานักปลัดโอนลดหมวดคาวัสดุ  
ประธานสภา ฯ  รายการคาวัสดสํุานักงาน 20,400 บาท ตั้งเปนรายการใหม สํานักปลัด 

หมวด คาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสรางจํานวน  20400 บาท ขอเชิญสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลแมกา ไดโปรดใหความเห็นชอบ โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  จํานวน 12  เสียง (เปนเอกฉันท)  
 มีมติไมเห็นชอบ จํานวน 0 เสียง  
นายกมล  เกตุมัก  3.4.3 สํานักปลัดโอนลด  หมวดคาวัสดุ รายการคาวัสดุสํานักงาน จํานวน 
ประธานสภา ฯ    24,000 บาท โอนตั้งเปนรายการใหม สํานักปลัด หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ 

ส่ิงกอสราง ประเภท  ครุภัณฑงานบานงานครัวดังนี้  เครื่องทําน้ําเย็น 
สแตนเลส  จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท รวมเปนเงิน  24,000 บาท   

นายกมล  เกตุมัก   เม่ือไมมีผูใดจะอภิปรายในญัตติ 3.4.3 สํานักปลัดโอนลด  หมวดคาวัสด ุ
ประธานสภา ฯ    รายการคาวัสดุสํานักงาน จํานวน 24,000 บาท โอนตั้งเปนรายการใหม  

สํานักปลัด หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภท  ครุภัณฑงาน 
บานงานครัวดังนี้  เครื่องทําน้ําเย็นสแตนเลส  จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 4,000 
บาท รวมเปนเงิน  24,000 บาท ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา ได
โปรดใหความเห็นชอบ โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  จํานวน 12  เสียง (เปนเอกฉันท)  
 มีมติไมเห็นชอบ จํานวน 0 เสียง 
นายกมล  เกตุมัก   3.4.4  เรื่องขอปรับเปล่ียนตั้งซ้ือเครื่องโทรสารจาก  5,000 ปรับเปนราคา 
ประธานสภา ฯ     18,000 บาท ขอโอนจากงบกลางจํานวน 4 ลานกวาบาทมาในจํานวน  

13,000 เทศบาลตําบลแมกา  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.บาท ตามเทศบัญญัต2ิ554  กองคลัง 
2.1.1 (8)  คาครุภัณฑ  หนา 61   จัดซ้ือเครื่องรับโทรสาร รับ-สง แบบใช 
กระดาษธรรมดา  งบประมาณตั้งไว  5,000.-บาท   เพ่ือจัดซ้ือเครื่องโทรสาร 
รับ-สง แบบใชกระดาษเอ 4 ธรรมดา  จํานวน  1 เครื่อง  มีคุณลักษณะ 
เฉพาะครุภัณฑตามมาตรฐานครุภัณฑ  ป 2553  ดังนี ้
- หมายถึงเครื่อง  FACSIMILE หรือโทรภาพ 
- แบบใชกระดาษธรรมดา 
- เปนระบบ Laser  Ink  Jet/Bubble Jet หรือ Film 
- ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา 6  วินาทีตอแผน 
- สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา  20 แผน  
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 ขอเท็จจริง 

          ราคาเครื่องโทรสารตามมาตรฐานครุภัณฑ  ป 2553   ไดตั้งราคามาตรฐานของเครื่องโทรสารไว  
18,000.-บาท  แตในเทศบัญญัติฯ  ไดตั้งงบประมาณในการจัดซ้ือไว  5,000.- บาท  ทําใหไมสามารถจัดซ้ือได 
จึงตองทําการโอนงบประมาณรายจาย   ดังนี ้

โอนลด   รายจายงบกลาง  ขอ 1.7  คาสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  งบประมาณตั้งไว  
6,642,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ  4,608,525.58    โอนลดครั้งนี้จํานวน  13,000.-บาท   

โอนเพ่ิม  กองคลัง  2.1.1  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  (8)  จัดซ้ือเครื่องรับโทรสาร รับ-สง 
แบบใชกระดาษธรรมดา  งบประมาณตั้งไว  5,000.-บาท   โอนเพ่ิมครั้งนี้  13,000.-บาท   

ขอกฎหมาย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3  พ.ศ.2543   
  ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครภุัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง  ท่ีทําให 

ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาฯ 
นายกมล  เกตุมัก  เม่ือไมมีผูใดจะอภิปรายในญัตติ 3.4.4  1.  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประธานสภา ฯ   ประจําป พ.ศ. 2554  หมวดคาครุภัณฑ ฯลฯ   หนา  61  ขอ  (8) โครงการจัดซ้ือ 

เครื่องโทรสาร รับ–สง แบบใชกระดาษธรรมดา งบประมาณตั้งไว  5,000.- บาท   
ไมสามารถจัดซ้ือได  เพราะตั้งไวต่ํากวาราคามาตรฐานครุภัณฑ  ซ่ึงราคาตาม 
มาตรฐานครุภัณฑ เปนเงิน  18,000.- บาท ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา  
ไดโปรดใหความเห็นชอบ โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  จํานวน 12  เสียง (เปนเอกฉันท)  
 มีมติไมเห็นชอบ จํานวน 0 เสียง  
นายกมล  เกตุมัก ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา ฯ   
นายประสิทธ์ิ  ปงเมือง ผมอยากสอบถามเรื่องการศึกษาดูงานของเทศบาลตําบลแมกาท้ังคณะ 
สมาชิกสภา  ฯ  สมาชิกสภา ฯ ตลอดจนเจาหนาท่ี และฝายบริหารวาปนี้เราจะไปดูงาน

หรือไมอยากเรียนถามทางฝายบริหาร  
นายเสนห  กันทะวัง ดวยในชวงเวลานี้งานทางเทศบาลมีภารกิจมาก และทางสํานักงานตรวจเงิน 
นายกเทศมนตรี ฯ  แผนดิน (สตง) ไดเขามาตรวจสอบจากทางฝายการคลัง ขอใหอีกสักระยะ

หนึ่ง คายหารือกันอีกครั้ง 
นายประดิษฐ  วงศชางเงิน อยากสอบถามเงินจายขาดสะสมของทางเทศบาลยังคงมีเงินเหลืออยู 
สมาชิกสภา ฯ  เทาไหรครับ  
นายทวีสิทธ์ิ  งานด ี เงินจายขาดสะสมมีอยู 3,435,334 บาท เรากันไวสําหรับเงินเดือน 3 เดือน  
รองนายก ฯ  ประมาณ 2 ลานกวาบาท ถามาทําจายขาดสะสม ก็จะไดประมาณ 5 แสน

กวาบาท และปนี้เรามีรายรับอยู 50 ลานบาท ณ เดือนเมษายน  2554  
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นางชุติกาญจน  เช้ือพรรณงาม กรณีเงินจายขาดสะสมคราวท่ีแลว ท่ีไมผานสภา ฯ  เดี๋ยวหนี้อยากทวง 
สมาชิกสภา ฯ  ถามวา เงินจายขาดสะสมอยากติดตามเงิน จํานวน  2 ลานบาท เราดูตัวเลข

แลว  ไมเกี่ยวกับกรณีนี้ใชหรือไมเราจะยืมเงินสะสมมาจายเปนเงินเดือน 
เพราะลืมตั้งไวใหเทศบาล 

นายทวีสิทธ์ิ  งานดี  กรณีหมวดเงินสํารองจาย 8 ลานกวาบาท จาก 25 % สามารถยืมได กรณีเกิด 
รองนายก ฯ  ภัยพิบัติขึ้นในตําบลของเรา   
นายกมล  เกตุมัก เม่ือไมมีผูใดจะมีเรื่องช้ีแจงใหทางสภาฯ ทางฝายบริหารไดรับทราบ  ผม 
ประธานสภา ฯ  ขอปดการประชุมไวแตเพียงเทานี้  
 
ปดประชุมเวลา  14.20 น.  
 

 (ลงช่ือ)      นายยงยุทธ  ไชยยา                 ผูบันทึกการประชุม 
      (นายยงยุทธ  ไชยยา) 
                                               เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมกา 
 
 (ลงช่ือ)        นายกมล  เกตุมัก         ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นายกมล  เกตุมัก) 
       ประธานสภาเทศบาลตําบลแมกา 
 
  (ลงช่ือ)      นายชวน  วงศมูล    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายชวน  วงศมูล) 

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา 
 
 (ลงช่ือ)   นางศรีวรรณ  เขื่อนคํา   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางศรีวรรณ  เขื่อนคํา) 

       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา 
 
 (ลงช่ือ)    นายประสิทธ์ิ  ปงเมือง   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายประสิทธ์ิ  ปงเมือง) 
                                                 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกา 
 
 
 
 


